

Số: 16/KH-UBND

Hoàng Nông, ngày 23 tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước
trên địa bàn xã Hoàng Nông năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Hoàng Nông về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước xã Hoàng Nông năm 2024.

Ủy ban nhân dân xã Hoàng Nông xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn xã Hoàng Nông năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền cải cách hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân, nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện “Một cửa” thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, tạo sự thống nhất trong thực hiện công tác cải cách hành chính và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2023 trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao trách nhiệm phục vụ tốt các nhiệm vụ của địa phương.

Nâng cao nhận thức, ý thức tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

Cán bộ, công chức, các ban ngành đoàn thể triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung kế hoạch cải cách hành chính đúng tiến độ đã đề ra và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp tại UBND xã.

Việc thực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, chính xác, toàn diện, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Tiếp tục tuyên truyền thường xuyên, liên tục các hoạt động cải cách hành chính cho mọi tầng lớp nhân dân.

Tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; kết hợp hình thức ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất;

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên, của UBND huyện, kế hoạch của UBND xã trong việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của xã.

- Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; các văn bản pháp luật để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

- Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác cải cách hành chính.

- Tình hình triển khai cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước; tuyên truyền về chỉ số đánh giá như: Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của UBND xã.

- Tuyên truyền việc thực hiện các văn bản về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công tác chuyển đổi số như:

+ Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính và tình hình, kết quả trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2021-2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2021-2030.

+ Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Các chương trình, chính sách khuyến khích, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

+ Tuyên truyền thực hiện các văn bản của Trung Ương, của tỉnh, của huyện về việc ứng dụng công nghệ thông tin và chương trình chuyển đổi số, xây dựng

chính quyền điện tử, chính quyền số như: Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án số 06); Chương trình hành động số 08-CTr/HU ngày 08/02/2021 thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 24/7/2021 về Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số huyện Đại Từ giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030...

+ Tuyên truyền các văn bản của huyện về CCHC như: Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND huyện Đại Từ về thực hiện Chương trình cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đại Từ, Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND huyện Đại Từ về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước huyện Đại Từ năm 2024.

+ Tuyên truyền các văn bản của xã về CCHC như: Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Hoàng Nông về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước xã Hoàng Nông năm 2024.

+ Tuyên truyền thực hiện hiệu quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử ban hành tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023.

+ Tập trung tuyên truyền, phổ biến 06 nội dung của cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

- Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin, các công nghệ mới, chuyển đổi số trong thực hiện cơ chế này nhằm giải quyết tốt nhu cầu giao dịch của các tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Phần mềm áp dụng cho Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã.

- Tuyên truyền về dịch vụ công ích hướng tới một nền hành chính công khai, minh bạch, kết nối thông suốt với công dịch vụ công Quốc gia, dịch vụ công của tỉnh Thái Nguyên, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực

tuyến. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân cách thức nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến.

- Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo...

- Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC ở cơ quan, đơn vị đến từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

- Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên (31/12), tuyên truyền hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã,...

- Tuyên truyền để mọi người dân tích cực triển khai cài đặt và sử dụng các nền tảng số như: Sổ sức khỏe điện tử, C-Thái Nguyên, Sổ tay Đảng viên, VneID...

2. Hình thức tuyên truyền

- Thường xuyên đăng tải các tin, bài, các văn bản về cải cách hành chính; cập nhật bộ thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế lên Cổng thông tin điện tử của xã (hoangnong.daitu.thainguyen.gov.vn)

- Tổ chức tuyên truyền các nội dung cải cách hành chính Nhà nước trên Bảng Led, băng zôn, khẩu hiệu và tổ chức lồng ghép giao lưu văn hoá, văn nghệ, tuyên truyền trên trạm truyền thanh của xã, các cụm loa truyền thanh của xóm, các hội nghị, cuộc họp, hội thi của xã, xóm.

- Lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua các hội thảo, hội nghị, sơ kết, tổng kết; trong các chương trình tập huấn, bồi dưỡng công chức, viên chức.

- Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã trên Trang thông tin điện tử của xã và niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND xã.

- Tham gia các Cuộc thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2024 do huyện, tỉnh tổ chức.

- Phối hợp với phòng ban chuyên môn cấp huyện mở các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức; tổ chức các hội nghị tuyên truyền tại xóm để tuyên truyền, phổ biến nội dung cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, nâng cao mức độ hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức biên soạn và phát hành rộng rãi các tài liệu, tờ gấp tuyên truyền về cải cách hành chính, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền.

2. Công chức Văn hóa xã hội chủ trì phối hợp với công chức Văn phòng; công chức Tư pháp và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tuyên truyền trên trạm truyền thanh của xã, các cụm loa truyền thanh của cơ sở; tổ chức lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các chương trình thông tin cổ động, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cải cách hành chính trên địa bàn xã về công tác Cải cách hành chính năm 2024. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá định kỳ hằng quý, năm về tình hình thực hiện công tác tuyên truyền, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND xã điều chỉnh, bổ sung các biện pháp, hình thức tuyên truyền thích hợp.

3. Công chức Tư pháp Hộ tịch, Địa chính xây dựng, Văn hóa xã hội, Công an, Quân sự, Tài chính kế toán và các công chức có liên quan rà soát các thủ tục hành chính, niêm yết công khai các quy trình thủ tục hành chính tại bộ phận “*Một cửa*” theo quy định của cấp trên.

4. UBND xã đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với cán bộ chuyên môn UBND xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể hội viên, đoàn viên và nhân dân về thực hiện cải cách hành chính nhà nước xã Hoàng Nông năm 2024.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

UBND xã thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính theo Kế hoạch này, chủ động cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách xã. Quyết toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước theo quy định.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của UBND xã Hoàng Nông năm 2024. Yêu cầu các cán bộ, công chức, sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể, cần nêu cao vai trò trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, thường xuyên xây dựng các nội dung tuyên truyền về công tác cải cách hành chính để cán bộ, công chức, đảng viên và người dân thực hiện đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Đại Từ;
- TT Đảng ủy – HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- MTTQ và các ngành Đoàn thể xã;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các xóm trên địa bàn xã;
- Lưu: VP. UBND xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tấn